

Số: 110 /LT-CĐĐVN-EVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

V/v nội dung phối hợp trọng tâm triển khai
thực hiện quy chế dân chủ năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam

Căn cứ Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

Căn cứ công văn số 151-CV/ĐUK ngày 29/02/2016 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW;

Căn cứ công văn số 1873/BCT-CĐCT ngày 7/3/2016 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công thương năm 2016

Căn cứ Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-EVN ngày 30/12/2011 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm năm 2016, cụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị đến đội ngũ công nhân viên chức người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đăng tải Kết luận trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ công nhân viên chức, người lao động biết, giám sát, phối hợp thực hiện.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Ngành Điện nâng cao tính chuyên nghiệp tận tâm, trách nhiệm với khách hàng; sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn và chuyên môn các đơn vị trong thực hiện nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ của EVN giai đoạn 2016-2020. Trong đó năm 2016 tập trung chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp", làm tốt công tác tuyên truyền giúp người lao động ổn định tâm lý khi thực hiện công tác CPH doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện: Ban Quan hệ cộng đồng của Tập đoàn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng nội dung, chương trình công tác cụ thể trình Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổ chức đối thoại trong thực hiện QCDC; Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị; sắp xếp lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tại các Genco khi thực hiện cổ phần hóa.

Tổ chức thực hiện: Ban Tổ chức & Nhân sự của Tập đoàn chủ động phối hợp với Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, trình Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

4. Hoàn thiện, ban hành định mức lao động và hệ thống thang bảng lương, các chế độ phụ cấp lương mới của Tập đoàn; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy chế, quy định của Tập đoàn về lao động, tiền lương phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc thù của Tập đoàn để nâng cao hiệu quả trong quản lý lao động, tiền lương của các đơn vị và Tập đoàn.

Tổ chức thực hiện: Ban Tổ chức & Nhân sự của Tập đoàn chủ động phối hợp với Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung trên sau khi ban hành.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, Văn hóa doanh nghiệp; Quy trình, Quy phạm kỹ thuật An toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016 của Nhà nước.

Tổ chức thực hiện: Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp với Ban An toàn Tập đoàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, chấp hành Quy trình, Quy phạm kỹ thuật An toàn. Xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ ở các đơn vị trong Tập đoàn, trình Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

6. Tiếp tục phối hợp tổ chức các phong trào thi đua gắn với các đơn vị và người lao động về ngành nghề, lao động giỏi, lao động sáng tạo; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình công nhân lao động giỏi, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động ATVSV.

Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn: Ban TC&NS, Kinh doanh, Kỹ thuật sản xuất, An toàn, Khoa học Công nghệ Môi trường nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các nội dung nêu trên trình Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

7. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động an sinh và trợ giúp xã hội đối với CNVC, LĐ trong Tập đoàn theo Chỉ thị số 01-CT/ĐƯ ngày 21/10/2013 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như các hoạt động từ thiện nhân đạo khác.

Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn: Ban Quan hệ cộng đồng, Tài chính, Kế hoạch, Kinh doanh nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá công tác chăm lo cho người lao động của các đơn vị trực thuộc. Báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam khi hoàn thành.

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam giao cho các Ban liên quan của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động cụ thể cho từng nội dung để tổ chức thực hiện.

Căn cứ chương trình hoạt động phối hợp trọng tâm năm 2016, Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung trên.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**



Đặng Hoàng An

**TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐĐVN
CHỦ TỊCH**



Khải Quang Mậu

Nơi nhận:

- Như trên
- Đ/C Chủ tịch HĐTV (để báo cáo);
- VP ĐU Tập đoàn (để báo cáo);
- Các Đ/C Phó TGĐ Tập đoàn (Để phối hợp chỉ đạo);
- Các Đ/C Thường trực CĐĐVN (Để phối hợp chỉ đạo);
- Các Ban của Tập đoàn, (T/hiện);
- Các Ban của CĐĐVN, (T/hiện);
- Lưu: VT EVN, VT CĐĐVN.